
จดหมายขา่วมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง ปีท่ี 2 ฉบับที ่21 ประจำเดอืนมถุินายน 2549                           
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EDITOR

ตั้งอยู่ที่ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย อยู่ห่าง
จากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 48 กิโลเมตร แยกซ้ายจากทางหลวง
หมายเลข 110 ตรงกิโลเมตรที่ 871-872 เข้าทางหลวงหมายเลข
1149 ประมาณ 17 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางตลอด แต่ทอดยาว
ข้ึนเขาสงูเร่ือยๆ

พระธาตุดอยตุงเป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื ้องซ้ายของ
พระพุทธเจ้า นับเป็นครั ้งแรกที ่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์
ได้มาประดษิฐานยงัล้านนาไทย

พระธาตุดอยตุงนับเป็นโบราณสถานเก่าแก่แห่งหนึ ่ง
ในภาคเหนือ ตามประวติัตำนานได้กล่าวไว้ว่า พระมหากัสสะปะเถระ
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้อาราธนาอัญเชิญเอายังพระบรมสารีริกธาตุ
กระดูกไหปลาร้า (พระรากขวัญเบื ้องซ้าย) ของพระพุทธเจ้า
มามอบถวายแด่พระเจ้าอุชุตราชเจ้าผู้ครองนครนาคพันธ์โยนกชัยบุรี
รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์สิงหนวติ เป็นประธานพร้อมด้วยมุขมนตรี
เสวกอำมาตย์ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของพระองค์ ได้นำเอาพระบรมสารริีก
ธาตุขึ้นมาบรรจุสร้างขึ้น ณ ที่ดอยดินแดง (ดอยตุงปัจจุบัน) สร้าง
ขึ้นเมื่อ พ.ศ.1454 ต่อมาอีก 100 ปี มีพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อว่า
พระมหาวชิรโพธิเถร ได้นำเอาพระบรมสารีริกธาตุมามอบถวายให้

พระธาตดุอยตุง



ณัฐกร  วิทติานนท์

ความรักความเทิดทูนที่คนไทยทุกคนทุกหมู่เหล่ามีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น ยากที่จะพรรณนาออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรได้ พระองค์ทรงเป็นที่รัก เนื่องจากตลอด 60 ปีแห่งการครองราชย์ พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
น้อยใหญ่นานัปการ โดยไม่เคยเหน็ดเหนื่อย จนก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่คนไทย ตลอดทั้งยังนำความเจริญก้าวหน้า
แก่ชาติไทยอย่างหาที่สุดมิได้ โดยเฉพาะกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน ซึ่งนอกจากจะใช้ในชีวิตประจำวัน
แล้วยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ สำหรับภาวะเศรษฐกิจและสังคมโลกปัจจุบันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

พสกนิกรทั้งผองยินดียิ่งที่จะได้เป็นประจักษ์พยานในวาระที่ประมุขของรัฐจากแทบจะทุกชาติในโลกที่ได้ชื่อว่าเป็น
กษัตริย์เดินทางมาร่วมสรรเสริญพระบารมีพระองค์ท่านในฐานะพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุด เป็นเหตุการณ์
พิเศษอีกครั้งของโลก

ในโอกาสมหามงคลสมัยเช่นนี้ สิ่งหนึ่งที่มีความหมายอย่างใหญ่หลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยไม่ต้องใช้คำพูด
หรือแสดงออกดว้ยวตัถุใดๆ ก็คือ การลงมอืทำความดถีวายแด ่ "ในหลวง" พระราชาผูท้รงธรรมของปวงชนชาวไทย

⌫⌫ ⌫
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พระเจ้ามังรายะนะธิราช แล้วจึงได้พร้อมใจกันนำเอาพระบรมธาตุขึ้นบรรจุสร้างใหม่
ขึ้นมาอีกองค์หนึ่งบนดอยตุง พร้อมได้ปฏิสังขรณ์องค์เดิม จากนั้นมาก็ไม่ปรากฏ
หลักฐานใดๆอีกเลย กระทั่งพ.ศ.2470 ครูบาศรีวิชัย นักบุญผู้ยิ่งใหญ่แห่งลำพูน
พร้อมด้วยคณะศรัทธาชาวพุทธได้ทำการปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์ พระวิหาร
พระประธาน กาลเวลาผ่านพ้นมานานวิหาร และพระประธานก็ถูกภัยธรรมชาติ
ครอบงำ ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ส่วนองค์พระเจดย์ีน้ันยังมีรูปทรงปกตดีิอยู่
ต่อมาประมาณป ีพ.ศ.2499 ได้มีอุบาสิกาผู้หน่ึงอยู่ในจังหวัดพะเยา ช่ือว่านางทองคำ
ฮั้นตระกูล ได้มีกุศลเจตนาอันยิ่งใหญ่ ทำการลงรักปิดทองพระเจดีย์ทั้ง 2 องค์
ให้เหลืองอร่ามไปทั่ว ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2500 องค์สรภาณมธุรส (บ๋าวเอิง)
เจ้าอาวาสวัดสมานัม บริหาร กทม. พร้อมด้วยอุบาสิกา ทองคำ ทำการก่อสร้าง
อุโบสถขึ้นหนึ่งหลัง พร้อมทั้งพระประธานในอุโบสถ พระสาวกหมอชีวกโกมารภัจ
ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.2507 ก็ได้มีการดำริในการที่จะบูรณะองค์พระธาตุ
ดอยตุงครั้งใหญ่ ซึ่งได้ใช้เวลาเตรียมการ และหาทุนต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายปี
ระหว่าง พ.ศ.2514-2516 จึงได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยได้กราบทูล
สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช เสด็จมาทรงเปน็องค์เททอง

ในการบูรณะครั้งนี ้ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงองค์พระเจดีย์กันใหม่
ออกแบบโดยอาจารย์ประกิต (จิตร์) บัวบุศน์ องค์พระเจดีย์บุด้วยกระเบื้องโมเสด
สีทอง มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป 8 ซุ้ม มีฉัตรประดับทั้ง 4 มุมดังที่เห็นปรากฎ
ในวันนี้ ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2525 ได้มีอุบาสกคนหนึ่งชื่อ ไศลยนต์ ศรีสมุทร์
เจ้าของ และผู้จัดการตลาดแม่สาย ได้มีกุศลเจตนาอันแรงกล้า ได้ทำการเทลาน
พระธาตุ และพร้อมกันนั้น ทางวัดก็ได้ทำการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณลานพระธาตุ
อีกด้วย

สำหรับท่านที่สนใจจะขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยตุง สำคัญที่สุดต้อง
ชำนาญเส้นทาง เพราะเส้นทางค่อนข้างแคบ และชัน หากท่านไม่มั่นใจการจอดรถ
ไว้ที่ทางขึ้นแล้วเช่ารถสองแถว (สีม่วง) ขึ้นและลงจากพระธาตุดอยตุงก็จะเป็น
อีกทางเลือกหนึ่ง และอีกอย่างหนึ่งที่จะขาดเสียไม่ได้เลยก็คือ เครื่องกันหนาว
เพราะข้างบนอาจมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี
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ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์และเป็นปัจจัยหลักของการ
พฒันาประเทศทกุดา้น ดังน้ัน จงึควรปลกูฝังความใฝรู้่และความสนใจดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหแ้ก่เยาวชน
เพ่ือประโยชนใ์นการพฒันาคณุภาพชีวิต สังคม และประเทศชาติ

มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง (มฟล.) เห็นความสำคญัดงักลา่วจงึได้จดังานวนัวทิยาศาสตร ์ภายใตช่ื้องานวา่
“เศรษฐกจิพอเพยีงเคยีงคูไ่ทย ก้าวไกลดว้ยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย”ี ในระหวา่งวนัท่ี 17-19 สิงหาคม 2549
เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าชมนวัตกรรมใหม่ๆ และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และความ
ก้าวไกลดา้นเทคโนโลยขีองคนไทย

นอกจากการแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์แล้ว ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับการ
แสดงผลงานของนักศึกษาสำนักวิชาต่างๆ อีก 7 สำนักวิชา และผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา
เซรามิกที่จะมาสาธิตวิธีการทำเซรามิกให้น้องๆ ได้ชมและทดลองทำกัน นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือทั้งจาก
ภายรัฐและเอกชนมาร่วมจัดแสดงผลงานและความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ กระทรวงวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่10 จ.เชียงใหม่, บริษัท เอเชียนฮอนด้า
มอเตอร์ จำกัด นำประวัติและวิว ัฒนาการของหุ ่นยนต์อาซิโมมาจัดแสดง, บริษัท สยามทามิยะ จำกัด
นำหุน่ยนตแ์ละรถแขง่ Tamiya ท่ีเดก็ๆ ช่ืนชอบมาจดัแสดง และทีพ่ลาดไมไ่ด ้เบือ้งหลงัการถา่ยทำหนงัการตู์น3มิติ
“ก้านกลว้ย” จากบรษัิท กันตนากรุป๊ จำกัด (มหาชน) และบรษัิท กันตนา เอนเิมช่ัน จำกัด มาใหน้้องๆ ได้ชมกัน
และสนุกไปกับการบังคับเครื่องบินเล็กและเรียนรู้การทำเครื่องบินจำลองจากสมาคมกีฬาเครื่องบินเครื่องบินจำลอง
และวิทยุบังคับ

“เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ÍÂèÒ¾ÅÒ´·Õè¨ÐÁÒÃèÇÁ§Ò¹áÅÐª×è¹ªÁ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§¤¹ä·ÂáÅÐà ḉ¡ä·Â

ã¹§Ò¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃì Á¿Å. »ÃÐ¨Ó»Õ 2549

“àÈÃÉ°¡Ô̈ ¾Íà¾ÕÂ§à¤ÕÂ§¤Ùèä·Â ¡éÒÇä¡Å é́ÇÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ”

ÃÐËÇèÒ§ÇÑ¹·Õè 17-19 ÊÔ§ËÒ¤Á¹Õé µÑé§áµèàÇÅÒ 08.00-16.00 ¹.

ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁä é́·Õè

ÈÙ¹ÂìºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃâ·Ã.0-5391-6386

áÅÐÊèÇ¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ ì̧ â·Ã.0-5391-7037
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กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
กองทุนเงินให้กู้ยืมท่ีผูกติดกับรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) คือ

กองทุนที่รัฐบาลจ่ายเงินค่าเล่าเรียนไปให้ผู้เรียนก่อนตามอัตราที่
กำหนด และให้ผู้เรียนผ่อนใช้คืนภายหลังเมื่อสำเร็จการศึกษา หรือ
ออกจากสถาบันการศึกษาแล้วมีงานทำ และมีรายได้เพียงพอจะจ่าย
เงินคนืตามเกณฑท์ีก่ำหนด ซ่ึงจะชว่ยใหผู้ท้ีส่ถาบนัอดุมศกึษารบัเขา้
เรียนมีโอกาสได้เรียนโดยไม่มีอุปสรรคทางการเงิน โดยครอบคลุม
เป้าหมายจำนวนเงินกู้ และมีกระบวนการขั้นตอนในการให้เงินกู้
และการให้ความชว่ยเหลือนักศึกษาท่ียากจน ดังน้ี

กลุ่มเป้าหมาย
ในระยะเปลีย่นผ่านการให้กู้ กรอ. จะให้กับผู้เรียนหลักสูตร

ปกติระดับอนุปริญญา (ปวส.) และปริญญาตรีท่ีประสงค์จะขอใช้เงินกู้
กรอ. โดยในปกีารศกึษา 2549 นักศึกษาทีมี่ความรูค้วามสามารถที่
ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ของสถาบันการศึกษาในระดับ
อนุปริญญา (รวม ปวส.) และปริญญาตรีหลักสูตรปกติ มีสิทธิขอเงินกู้
กรอ. ทุกคน สำหรับในปีต่อไป ผู้มีสิทธิขอกู้เงิน กรอ. จะค่อยๆ ขยาย
ไปในช้ันปีท่ี 2 ปีท่ี 3 และปีท่ี 4 ตามลำดับ ส่วนนักศึกษาเก่าท่ีเคยกู้เงิน
กยศ. เดิม รวมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ และอาชีว
ศึกษา) ท่ีได้รับเงินกู้ในปัจจุบัน ยังคงให้เงินกู้ กยศ. ต่อไปจนกว่าจะ
เรียนสำเร็จ หรือออกจากระบบการศึกษา โดยใช้หลักเกณฑ์ และ
วธีิการเหมอืนเดมิ

ในระยะยาวการให้เงินกู้ กรอ. จะครอบคลุมถึงหลักสูตร
พิเศษ/โครงการนอกเวลาสำหรับนักศึกษาทั ้งระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี และท่ีสูงกว่าปริญญาตรีด้วย โดยจะแบ่งการดำเนินงานเป็น
ระยะๆ ตามกำลังงบประมาณท่ีรัฐจะสนับสนุนได้ เพ่ือให้คนเข้าสู่ระบบ
อุดมศึกษาเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะทำให้ประเทศได้รับประโยชนใ์นท้ายท่ีสุด

จำนวนเงินกู้ กรอ.
รัฐจะให้เงินกู้ กรอ. ตามอัตราค่าเล่าเรียนมาตรฐานที่

กำหนด หากสถาบันการศึกษาใดคิดค่าเล่าเรียนสูงกว่าอัตรามาตร-
ฐาน ให้เก็บค่าเล่าเรียนส่วนเกินท่ีผู้เรียนโดยตรง

อ ัตราค ่า เล ่ า เร ียนมาตรฐานจะแตกต ่างก ันไปตาม
ต้นทุนค่าใช้จ่ายของแต่ละกลุ ่มสาขาวิชา และกลุ ่มสถาบันตาม
มาตรฐานคุณภาพที่แตกต่างกัน และสัดส่วนการมีส่วนร่วมรับภาระ
ค่าใช้จ่ายระหว่างรัฐและผู้เรียน ซึ่งจะกำหนดให้แปรผันไปตาม
ความต้องการการผลิตกำลังคนเพื่อตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ผลประโยชน์ตอบแทน และคุณค่าท่ีมีต่อสังคม

(social benefit and social value) ผลประโยชนต์อบแทนตอ่ผู้เรียน
และความสามารถในการหารายไดข้องผู้สำเร็จการศึกษา โดยกำหนด
เป้าหมายเบื้องต้นว่า ในปีการศึกษา 2549 สัดส่วนการร่วมรับ
ภาระค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในภาพรวมระหว่างรัฐและผู้เรียนจะเป็น
สัดส่วนเท่ากับร้อยละ 50 : 50 ของค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อจำนวน
นักศึกษาเต็มเวลา (Full time equivalent : FTE) ซ่ึงในสาขาวชิาท่ี
เป็นความต้องการ เช่น สาขาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์
และโบราณคดี รัฐจะให้การอุดหนุนผู้เรียนในสัดส่วนที่สูงกว่าสาขา
วิชาที ่ไม่เป็นที ่ต้องการ หรือมีการผลิตมากเกินความต้องการ
เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนมาเข้าเรียนในสาขาที่สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐมากข้ึน

สำหรับในระยะยาวสัดส่วนค่าเล่าเรียนที่ผู ้ร่วมรับภาระ
อาจจะเปลี่ยนไปจากสัดส่วนข้างต้น ขึ้นอยู่กับกลไกตลาดว่าจะมีแรง
ผลักดันต่อการปรับค่าเล่าเรียนในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาของแต่ละ
กลุ่มสถาบันการศึกษามากน้อยเพียงใด

การให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่ยากจน
นักศึกษาที ่ยากจน นอกจากจะได้รับเงินกู ้ค่าเล่าเรียน

จากกองทุน กรอ. แล้ว ยังจะได้รับเงินทุนให้เปล่าเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ครองชีพระหว่างเรียน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาก็จะมีส่วนช่วย
เหลือนักศึกษาเหล่านี้ โดยการส่งเสริมให้นักศึกษาทำงานระหว่าง
เรียนด้วยการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ดังกล่าว จะทำให้ข้อจำกัด
ทางการเงินไม่เป็นอุปสรรคตอ่การเรียนของนกัศึกษายากจนทีมี่ความ
สามารถ และทำให้คนเหล่านี ้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น

ทั ้งนี ้ การให้เงินทุนให้เปล่าแก่ผู ้เรียนที่ยากจนจะรวม
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ-ศึกษา และอาชีวศึกษา)
ด้วย โดยเริ่มต้นกับนักเรียนชั้น ม.4 และปวช. ปีที่ 1 ที่เข้าใหม่ใน
ปีการศึกษา 2549 ก่อน แล้วจงึขยายไปยงัช้ันปอ่ืีนๆ ในปต่ีอๆ ไป
และจะดำเนินการเช่นเดียวกันกับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู ้เร ียนยากจน
ท่ีมีสิทธิได้รับทนุให้เปล่าเป็นคา่ใช้จ่ายในการครองชพี โดยดจูากเส้น
ความยากจน เพ่ือให้เงินทุนเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผู้เรียนท่ียากจนจริงๆ

การดำเนนิการกูยื้มกับกลุ่มผู้กู้ กยศ. เดิม
ผู้ที่กู้เงินจากกองทุน กยศ. เดิม ยังคงให้กู้ตามหลักเกณฑ์

และขั้นตอนในการขอกู้เงิน กยศ. เช่นเดิม จนกว่าผู้กู้จะสำเร็จการ
ศึกษาหรือออกจากระบบการศกึษา (ของ มฟล. ปี 2 – ปี 4)

www.icl.or.th
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จากกรณีที ่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว ่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ กำชับให้ท ุกมหาว ิทยาลัยคุมเข ้ม
เรื่องการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ประจำปีการ
ศึกษา 2549 พร้อมทั้งเสนอให้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง และเปิด
เว็บไซด์รับเร่ืองร้องเรียน และเฝ้าระวังน้ัน

รศ.ดร.ว ันช ัย ศิร ิชนะ อธิการบดีมหาว ิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงกล่าวว ่า สำหรับกิจกรรมการร ับน้องของเรา
ในทุกปีจะเน้นการสร้างความเป็นมิตรระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
และเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 3 มิ.ย.
โดยใช้ช่ือว่า “กิจกรรมสัมพันธ์ฉันท์พ่ี-น้อง” และในวันท่ี 10 มิ.ย.
เป็นกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย ซึ่ง
จัดขึ้นทุกปี เรียกว่าประเพณีอุ้มพระขึ้นดอย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
แสดงถึงการรวมใจเป็นหนึ่งระหว่างพี่กับน้อง โดยรุ ่นพี่จะรอ
น้องอยู ่บนดอยแง ่ม ซึ ่งเป ็นดอยสัญลักษณ์ประจำของเรา
เพื ่อทำพิธีรับขวัญน้องบนดอย สำหรับกิจกรรมประชุมเชียร์
ก็จะเน้นเรื่องการเสริมสร้างความสามัคคี โดยได้กำชับไม่ให้เป็น
การบีบบังคับ และใช้วาจาไมสุ่ภาพ

รศ.ดร.วันชัย กล่าวด้วยว ่าทุกกิจกรรม นักศึกษา
รุ ่นพี่จะต้องเสนอโครงการ และผ่านการพิจารณาจากอาจารย์
รวมทั ้งการดำเนินการจะมีอาจารย์เข้าร่วมดูแลอย่างใกล้ชิด
ซึ่งได้มอบนโยบายว่า ทุกกิจกรรมจะต้องไม่เป็นการทำลายจิตใจ
และร่างกาย ไม่เสพของมึนเมา ไม่ใช้วาจาที่หยาบคาย อย่างไร
ก็ตามปีนี้จะมีการตั้งทีมเฝ้า สังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด จึงเชื่อ
ว่ากิจกรรมรบัน้อง มฟล. จะไม่เกิดปัญหาแน่นอน

“ปีที่แล้วที่ มฟล. ถูกระบุว่ามีเรื่องร้องเรียนเรื่องการ
รับน้องโหดติดอันดับนั้น ความจริงแล้วเป็นเรื่องของเด็กเพียง
คนเดียวที่มีพฤติกรรมที่ต้องการสร้างกระแส จึงทำเรื่องร้องเรียน
ผ่านเว็บไซด์ และให้เพื่อนๆ ดู ทั้งทีไม่มีกิจกรรมที่ร้ายแรงอะไร
ซึ่งผมไม่คิดว่าจะมีมหาวิทยาลัยใดที่จะจัดกิจกรรมรับน้องที่รุนแรง
หรือไม่เหมาะสม เพราะกิจกรรมรับน้องเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์
และเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่ต้องดูแล บางครั้ง
ขา่วทีเ่กิดขึน้เปน็เพยีงการสรา้งกระแสขา่วของเดก็เทา่นัน้”



จากความวิตกกังวลของผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ในระดับ
อุดมศึกษาทั่วประเทศเกี่ยวกับการกิจกรรมรับน้องใหม่ของแต่ละ
สถาบัน ทำให้หลายหน่วยงานออกมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวัง
การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์อย่างกว้างขวาง
โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาดูแลเร่ืองน้ีอย่างใกล้ชิด

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นหนึ ่งในมหาวิทยาลัยที ่
ขานรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการวางแผนการดำเนิน
กิจกรรมและการจัดตั้งศูนย์ Hot line เฝ้าระวังการจัดกิจกรรม
ที ่ไม่เหมาะสม และการร้องเรียนจากนักศึกษาและผู ้ปกครอง
ซ่ึงได้มีจัดการประชมุคณะกรรมการ อาจารย ์และตัวแทนนกัศึกษา
เม่ือวันอังคารท่ี 30 พฤษภาคมท่ีผ่านมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปริตนา ประทีปะเสน รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัต ิการฯ เป็น
ประธานในการประช ุม โดยที ่ ผศ.ปริตนา ได้กล่าวถึง
จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องว่า เพื่อให้เกิด
ความรักใคร่สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความมีระเบียบวินัย
ตลอดจนเป็นกิจกรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัย
เป็นหลัก ซ่ึงกิจกรรมแตล่ะกิจกรรมจะตอ้งเป็นกิจกรรมทีส่ร้างสรรค์
ไม่มีการแสดงกิริยาท่าทางหรือกิจกรรมท่ีล่อแหลมทางเพศหรือหยาบโลน
ทุกรูปแบบ ตลอดจนถึงการล่วงละเมิดสิทธิในร่างกาย และจิตใจ
ของนักศึกษาใหม่ทุกคน
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ถ ือเป ็นธรรมเน ียมประเพณ ีของมหาว ิทยาล ัย
แม่ฟ้าหลวงในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นประจำทุกปี
โดยในปีน ี ้จ ัดข ึ ้นในว ันที ่ 31 พฤษภาคม 2549 มี
นกัศึกษาใหมเ่ขา้รว่มการปฐมนเิทศทัง้ส้ิน 2,051 คน ทัง้นีเ้พ่ือ
ให้น ักศึกษาใหม่ได ้ร ับทราบประว ัต ิ และโครงสร ้างของ
มหาวทิยาลยั พรอ้มรบัฟงัโอวาทจากอธกิารบดี

การปฐมนิเทศในช่วงเช้าเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 08.00 น.
ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดยมีรองศาสตราจารย ์ดร.วันชัย ศิริชนะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นประธานและกลา่วต้อนรับ
ให้โอวาทแก่นักศึกษาว่า ในนามของคณาจารย์และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยแห่งน้ีขอต้อนรับทุกคนดว้ยดว้ยความยนิดีเป็นอย่าง
ยิ่งที่ทุกคนจะมาเป็นสมาชิกของ มฟล. การที่ทุกคนตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี ้ และมหาวิทยาลัยตัดสินใจ
รับนักศึกษาเข้ามาเป็นนักศึกษาของ มฟล. นั้นให้ถือว่าเป็นการ
ยินยอมพรอ้มใจกันของทัง้ 2 ฝ่ายท่ีสมัครใจมา และสมัครใจรบั
เราหวังว่าการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
จะราบรื่น ขอให้นักศึกษาตั้งใจตั้งใจด้วยความมุมานะ ตั้งใจ
ให้สำเร็จตามเป้าประสงค์ที่เรามุ่งมั่นมาเรียนศึกษาต่อไป มฟล.
มีปณิธานอันแน่วแน่ที ่จะกล่อมเกลาสั ่งสอน และดูแลให้
นักศึกษาทุกคนท่ีเข้ามาสู่ร้ัวมหาวิทยาลัยแห่งน้ี เป็นคนซ่ึงมีความรู้
ความสามารถที่สุด เท่าที่จะทำได้ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น การตบมือ
ข้างเดียวไม่ดังฉันใด ครูต้ังใจสอนอย่างดีท่ีสุด แต่นักศึกษาไม่ร่วม
มือก็เป็นไปไม่ได้ที่จะได้บัณฑิตที่ดีออกมา และ ณ จุดนี้อยาก
บอกนักศึกษาทุกคนว่าการศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น เราต้องมี
ความต้ังใจ มีความมุ่งม่ันอย่างเต็มท่ี อาจารย์ไม่สามารถให้เราได้ท้ัง
หน่ึงร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือ

จากนั้น อธิการบดี มฟล. ได้กล่าวให้กำลังใจแก่นักศึกษาว่า
การเรียนการสอนของ มฟล. น้ันเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ันนักศึกษาจะต้อง
มีความอดทนตั้งใจเรียนเป็นภาษาอังกฤษ เมื ่อตั ้งใจมาเรียนแล้ว
ก็ต้องทำให้ได้ หลายคนบอกว่าไม่ไหวกลัวเรียนไม่ได้ แต่เม่ือผ่านไปสาม
เดือนสี่เดือนแล้วก็จะดีขึ้น ช่วงเวลาวิกฤติที่สุดของนักศึกษาคือช่วง
เดือนแรก เทอมแรก ในสัปดาห์แรกก็คิดถึงบ้าน คิดถึงผู้ปกครอง คิดถึง
เพื่อน และแฟน สุดท้ายคิดถึงทุกอย่างที่เคยเป็น สัปดาห์ที่สองเป็น
สัปดาหท์ีรู่สึ้กกดดนัทัง้จากรุน่พี ่อาจารย ์ทำใหเ้กิดคำถามกบัตวัเองวา่
“เรามาทำไม” สัปดาห์ที่สามรู้สึกอึดอัดหมดความอดทนใกล้ถึงที่สุด
พอสัปดาห์ที่สี ่เริ ่มชินกับสภาพแวดล้อมกับเพื่อนและรุ่นพี่ รวมทั้ง
ระบบการเรยีน การอึดอัดทนไม่ไหวก็ค่อยๆ หมดไป พอเข้าเดือนท่ีสอง
เดือนแห่งการเตรียมตัวสอบกลางภาค ถ้าสอบได้ก็ดีใจ ถ้าสอบไม่ค่อยได้
ก็รู้สึกหดหู่ใจ แต่ก็ถึงเวลาที่จะต้องสู่ต่อไป เพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจ
ไว้เลยว่าสภาพจิตใจ สภาพการเรียนต่างๆ น้ันจะบีบค้ัน และก็เป็นเร่ือง
ปกติที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเผชิญ ก็บอกให้ทุกคนได้รู้ไว้เพื่อที่ว่าจะ
ได้ทนต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนได้ ขอให้มองโลกในแง่ดีว่า
การอดทนทัง้หลายท่ีทุกท่านได้รับในระยะแรกนัน้เป็นกระบวนการเรยีน
รู้ท้ังส้ิน เป็นการเรยีนรูชี้วิตการเรยีน เรียนรูก้ารอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน เรียนรู้
ที่จะอดทน มหาวิทยาลัยแห่งนี้สอนให้เรารู้จัดอดทน สอนให้เรารู้จัก
ปรับตัว ตลอดระยะเวลา 4 ปีท่ีน่ีน้ัน ขอให้คิดว่าเป็นกระบวนการเรยีนรู้
ทั้งสิ้น แต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่สู้เราไม่ทนเราก็ยอมแพ้ เมื่อเรายอมแพ้
เราก็จะแพ้ตลอดไป

“ช่วงเวลาในการอยู่ท่ี มฟล.น้ันเป็นช่วงท่ีดีท่ีสุดในชีวิตนักศึกษา
นักศึกษานั้นโชคดีที่สุดที่อยู่มหาวิทยาลัยของรัฐ นักศึกษาโชคดีที่อยู่
ในมหาวทิยาลัยภายใตพ้ระนามสมเดจ็ย่า เราเป็นคนโชคดเีพราะฉะน้ัน
หน้าท่ีของเราคือการวางรากฐานของชวิีตให้ดีตลอดระยะเวลา 4 ปี ข้าง
หน้า แต่หากนักศึกษาไม่สนใจการเรียนใช้ชีวิตในทุกสิ่งทุกอย่างไปใน
ทางท่ีไม่ดีคนน้ันก็จะเสียโอกาสเวลาท่ีดีในชีวิต นอกจากน้ีแล้วยังทำลาย
ครอบครัว เพราะว่าการที่นักศึกษามาอยู่ที่นี่คนที่เป็นห่วงมากที่สุด
นั้นคือพ่อ แม่ และผู้ปกครองทุกคน การที่นักศึกษามาเรียนนั้นเป็น
ประโยชน ์ต ่อต ัวเองแต ่คนที ่ เป ็นห ่วงท ี ่ส ุดค ือพ่อแม่ท ี ่ เฝ ้ารอ
ความหวังจากพวกเธอ นักศึกษาทุกคนนั้นเป็นความหวังของประเทศ
ของพ่อแม่ และของอาจารย์ ขอให้ทุกคนระลึกไว้ให้มาก” อธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวท้ิงท้ายในท่ีสุด
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บรรยายกาศการเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ มฟล.
เต็มไปด้วยรอยยิ ้มทั ้งจากรุ ่นพี ่กลุ ่ม “สวัสดิการ”
หรือที ่ม ักเร ียกกันเองว ่า “หน่วย SWAT”
จากน้องใหม่ที่เดินทางมาพร้อมครอบครัว เมื่อวันที่
13-14 พฤษภาคม ท่ีผ่านมา

สำหรับในปีการศึกษา 2549 นี้ มีนักศึกษาที่ผ่าน
ระบบรับตรงทั่วประเทศ และโควตาเดินทางมารายงานตัว และเข้าหอพักจำนวนกว่า 1,200 คน โดยเดินทางมาจากทั่วภูมิภาคของ
ประเทศ ทั้งนี้ การที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมห้องพักที่เอื้ออำนวยความสะดวกต่อการพักอาศัย และการเรียนรู้ซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อม
ท่ีเป็นธรรมชาตมิากท่ีสุดให้ ล้วนสร้างความประทบัใจกันท่ัวหน้า

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา รศ.ดร.วันชัย
ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดประชุมผู้ปกครอง
นักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟัง
กว่า 1,400 คน จากจำนวนนกัศึกษา 1,121 คน ใน 8 สำนักวิชา
21 สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษา
ใหม่ (ระบบรับตรงท่ัวประเทศ และโควตา) เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับ
ทราบถึงแนวทาง และนโยบายการจ ัดการเร ียนการสอนของ
มหาวทิยาลยั และกจิกรรมตา่งๆ ทีท่างมหาวทิยาลยัไดจ้ดัเตรยีมไว้
ให้นักศึกษาใหม่ โดย รศ.ดร.วันชัย ได้กล่าวถึงความจำเป็นที่
มหาวิทยาลัย จัดให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้เข้าพักภายในมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ และมี
ความเคารพในกฎกตกิาท่ีกำหนด อีกท้ังเพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษา
ใหม่มีความรับผิดชอบต่อตนเองในเรื่องการใช้จ่าย และการเรียน

เพราะการเรียนในระดับอุดมศึกษาแตกต่างจากที่ผ่านมาสิ้นเชิง
สำหรับกิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้น

พร้อมทั ้งให้ความเห็นว ่าก ิจกรรมดังกล่าว อยากจะเร ียกว ่า
กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ เพราะว่าเราต้องการเน้นให้รุ่นพี่และ
รุ่นน้องสร้างความรู้สึกที่ดี และมีความสมานฉันท์ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันระหวา่งพ่ีน้อง และเป็นการใหรุ่้นนอ้งปฏิบัติตัวตามกฏเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งกิจกรรมทุกอย่างจะไม่มีความรุนแรงทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ โดยจะมีคณะกรรมการ และผู้บริหารให้การดูแล
อย่างใกล้ชิดทุกกิจกรรม

และในตอนทา้ยอธกิารบดมีฟล. ยงัไดข้อความรว่มมอืจาก
ผู้ปกครองของนักศึกษาในการติดตามผลการเรียน, การคบเพ่ือน และ
การให้ข้อมูลของนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อมหาวิทยาลัย
จะได้นำปัญหาต่างๆ มาเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาให้อย่างท่ัวถึง
มากข้ึนย่ิง

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จัดอบรมการสรา้งแอนิเมช่ันสามมิติ ผู้เข้าร่วมการอบรมคกึคัก ส่วนหน่ึง
ให้เหตุผลดูภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง “ก้านกล้วย” เป็นแรงจูงใจให้
อยากเรียนรู้

รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน ผู ้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
เผยว่า เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2549 สำนักวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ
เปิดการอบรมการสร้างแอนิเมช่ัน 3 มิติ ระดับพ้ืนฐาน โดยมีผู้สนใจจำนวน
มาก ผูเ้ขา้รบัการอบรมตา่งให้ความคดิเหน็วา่ โปรแกรมดงักล่าวจะเปน็
ที่นิยมแพร่หลายในอนาคตอย่างแน่นอน เพราะปัจจุบันภาพแอนิเมชั่น
เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันมากขึ้น และตลาดแรงงานยังเปิดกว้าง
ประกอบกับผลพวงจากการสรา้งภาพยนตรแ์อนิเมช่ัน 3D ไทย เร่ืองแรก

ก้านกล้วย ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจสำคัญท่ีจะเรียนรู้การสร้างแอนิเมช่ัน
นางสาวฉายจติ ศิวิลัยกุล นักศึกษาสาขาภาษาจนี คณะ

ศิลปศาสตร์ ม.นเรศวร กล่าวว่าการอบรมครั้งนี ้เป็นเรื ่องที ่
มีประโยชน์ และน่าสนใจศึกษาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เพราะประโยชน์
ของแอนิเมชั ่น 3 มิติมีอยู ่มากมาย โดยเฉพาะปัจจุบันยิ ่งมี
ความสำคัญ สามารถนำไปสร้างภาพยนตร์ สร้างการ์ตูนได้
สำหรับการอบรมคร ั ้งน ี ้ ตนประทับใจอาจารย ์ผ ู ้สอนที ่ม ี
ความเปน็กนัเอง สอนสนกุ เนือ้หานา่สนใจ ไดร้บัความรูเ้พ่ิมขึน้
แต่น่าเสียดายท่ีระยะเวลาการอบรมน้อยเกินไป อนาคตตนอยากจะ
เรียนเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ การสร้างการ์ตูน และการ
ออกแบบภายใน เพ่ือนำไปประยกุต์ใช้ในการประกอบอาชพีต่อไป
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เมื ่อวันที ่ 26 มิถุนายน 2549 ที ่ห้องประชุมชั ้น 1
อาคารสำนกังานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.วันชัย
ศิร ิชนะ อธิการบดี มฟล. เป ็นประธานมอบอุปกรณ์
การเรียนการสอน อุปกรณ์การกีฬา และเคร่ืองอุปโภคบริโภค ให้กับ

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 

โรงเรียนตำรวจชายแดน 13 แห่งในเขตจังหวัดเชียงราย โดยมี
พ.ต.ท.นิตินัย สุขะวิริยะ รองผู้กำกับการกองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที ่32 เป็นตัวแทนรับมอบ

อธิการบดี มฟล. กล่าวว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือ
ดูแลบ้านเมือง ทำนุบำรุงการศึกษาของบ้านเมือง ช่วยให้เด็กๆ ได้รับ
การศึกษาท่ีดีข้ึน ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีจะต้องช่วยกัน ไม่ใช่เป็น
หน้าท่ีของใครคนใดคนหนึง่ และยังกล่าวอีกด้วยว่าหน้าท่ีของ มฟล.
คือ การฝึกอบรม การสร้างคนในระดับสูง สร้างคุณภาพให้กับคน
ในชาติ ซึ่งสิ่งของที่บริจาคเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการ
พัฒนาคนเท่าน้ัน แต่ส่ิงท่ียังขาดแคลนเวลานีคื้อการพัฒนาบุคลากร
ครู อย่างไรก็ตามขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และ มฟล.
ได้เข้าไปมีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาครูในอีกทางหน่ึงด้วย

เพราะมีสภาพบรรยากาศสวยงาม สะอาดเรียบร้อย
มีส่ือเทคโนโลยีให้ศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
รองรับได้ทุกเพศทุกวัย สามารถเข้าไปใช้ได้ทั ้ง
ครอบครัว มีการจ ัดห้องค้นคว้าสำหรับเด ็ก
โดยเฉพาะที่สำคัญคือ มีหนังสือ เอกสารให้ศึกษา
ค้นคว้าแยกเป็นหมวดหมู ่จำนวนมากเพียงพอ
และสะดวกต่อการเข้าไปใช้บริการ

นายสุชาติ รัตนโรม เจ้าหน้าท่ีส่วนพัฒนา
โครงการศูนย์บร ิการว ิชาการ กล่าวเสร ิมว ่า
อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) มีการจัด
แสดงสื ่อเกมในกลุ ่มสาระคณิตศาสตร์ได้อย่าง
น่าสนใจ การฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
และการจ ัดแสดงสื ่อการเร ียนร ู ้ในกลุ ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ที ่จะทำให้นักเรียนเข้าใจสิ ่งที ่เป็น
นามธรรมได้ง่ายขึ้น เช่น ระบบต่างๆ ในร่างกาย
พัฒนาการของทารก เป็นต้น นอกจากน้ี ตนเห็นว่า
 Noble Education new showroom น่าสนใจมาก
เช่นกัน เพราะเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือเรียน
ของประเทศ สิงคโปร์ และสื่อการเรียนการสอน
ของกลุ่มสาระตา่งๆ ท้ังท่ีเป็นส่ิงประดษิฐ ์ ส่ิงพิมพ์
โปสเตอร์ ประกอบการเรยีนการสอน และการผลิต
เกมต่างๆ ที่พัฒนาการคิดของเด็ก ไม่แน่ว่าส่วน
พัฒนาโครงการจะประสานผ่านตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยใหม้าแสดงในงานวนัวิทยาศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยก็เป็นได้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดโอกาส
ให้ผู้บริหารโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศ
สิงคโปร์ จำนวน 37 คน ผู้บริหารสถานศึกษามุ่งม่ันจะนำแนวคดิ และความรู้ท่ีได้รับไป
พัฒนางาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา อุปโยคิน ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า เมื่อวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2549 คณะผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จำนวน 37 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน เพ่ือเปิดโลกทัศน์ และแนวคิดใหม่
โดยสถานที่เดินทางไปประกอบด้วยโรงเรียน Raffles Institution, หอสมุดแห่งชาติ
สิงคโปร์, กระทรวงศึกษาธิการ, อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) และ Noble
Education new showroom โดยทางคณะศึกษาดูงานได้รับความรู ้และประสบการณม์าก
มาย อาทิ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการสอนเนื้อหาวิชาถึงเวลา 13.30 น.
หลังจากนั้นนักเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมตามแต่ละคนสนใจ, ครูจะเน้นให้นักเรียน
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง, การพัฒนาผู้เรียนเป็นการพัฒนาตามความตอ้งการของชุมชน
หรือเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ Thinking, Leader and Pioneer
เป็นต้น

นายสมัย ใจมูลมั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครวิทยาคม หนึ่งในคณะเดินทาง
ศึกษาดูงาน เผยว่า การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ตนได้แนวคิดท่ีจะนำ
ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางาน โดยส่งเสริมให้ครูผลิต และจัดหาสื่อการเรียนการสอน
และแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอกับนักเรียนในโรงเรียน จะพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของ
แต่ละกลุ่มสาระพัฒนาห้องสมุด ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ในด้านต่างๆ ส่งเสริมให้ครูแต่ละกลุ่มสาระจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญเน้นทักษะการคิดให้มากข้ึน นอกจากน้ี ต้องจัดสภาพบรรยากาศในโรงเรยีน
ให้เอ้ือต่อกิจกรรมการเรยีนการสอนใหส้ะอาด เรียบร้อย สวยงามด้วย

นางสาวศิริภักดิ์ แสงอุษามาศ เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงานบริการวิชาการ
ศูนย์บริการวิชาการ กล่าวเพิ ่มเติมว่า ตนประทับใจหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์



และกัน แต่สำหรับนักศึกษาพี่ๆ ของน้องๆ จะได้รับประโยชน์
อย่างมากจากโครงการ โดยเฉพาะบทบาทในฐานะพี่ดูแลน้องๆ
รวมถึง การเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสังคม เรียนรู้การวางแผน
และความรับ ผิดชอบในงาน และฝึกทักษะในการนำความรู ้ที ่
เรียนมาสู่การปฎิบัติ จริง

ส่วนนายปรดีา แสงสร้อย “อาร์ท” นักศึกษาปี 3 สำนัก
วิชานิติศาสตร์ เผยถึงสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการว่า ได้ฝึก
การเป็นผู้นำในการคุมน้องๆ และเป็นการทบทวนวิชาการ ความรู้
ที่เรียนมาถ่ายทอดสู่น้องๆ นอกจากนี้กระบวนการทำงาน ก็เป็น
การฝึกให้เราได้ร ู ้จ ักการบริหารตนเองทั ้งเรื ่องของเวลา และ
ความรับผิดชอบ รวมทั้งการบริหารงานร่วมกับผู้อื ่น ซึ่งก็เป็น
จุดเริ่ม ต้นของการพัฒนาตนเองสู่สังคม ขณะที่น้องๆ ที่เข้าร่วม
โครงการก็จะ ได้รับความรูฝึ้กการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน กล้าแสดงออก
ซึ่งเด็กในวัยนี้ เป็นช่วงที่สำคัญต่อการพัฒนาสมอง และบุคลิกภาพ

สำหรับเสียงสะท้อนจากน้องๆ ที ่นอกจากจะได้รับ
ความ สนุกสนาน ซึ่งสัมผัส ได้ จาก เสียงหัวเราะ และรอย ยิ้มที่
เป็น กำลัง ใจใน การ ทำงาน  ให้กับพ่ีๆ นักศึกษาแล้ว น้องๆ ยัง

ได้รับความรู้ติดตัวกลับไป ซึ่ง ด.ญ.ธนาพร เทพแดง “น้องอ้อม”
นักเรียน ป.6 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา บอกว่าได้มารู้จักเพื่อนๆ
ต่าง โรงเรียนมากขึ้น และได้ความรู้เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

ขณะที่ด.ช.คณากร เรือนคำ “น้องเฟิสท์” นักเรียน
ป.6 โรงเรียนบ้านป่ารวก ได้สะท้อนถึงประโยชนท่ี์ได้รับเช่นเดียวกัน
ทั้งยังเสนอแนะ อยากให้หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมเพื่อเด็กให้
มากข้ึน เพราะคิดว่ายังน้อยอยู่

นี่คืออีกโครงการหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชนต่อตนเอง และสังคมระหว่างพี่ๆ นักศึกษา มฟล.
และน้องๆ จากโรงเรยีนตา่งๆ ในชมุชนรอบมหาวทิยาลยั กิจกรรม
สร้างสรรค์ต่อสังคมที ่ผ ู ้ใหญ่บางคนซึ ่งมัวแต่ทะเลาะกันเพื ่อ
ประโยชนส่์วนตนนา่จะยดึเปน็แบบอยา่ง
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โครงการ “พี่สอนน้อง”  เป็นอีกบทบาทหนี่งที่ มฟล.
ได้เปิดประตูรั้วเข้าไปเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน โดยเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาซึ่งอาจจะนิยามได้ว่า “พี่” ได้นำวิชาความรู้ที่ร่ำเรียน
มาถ่ายทอดให้กับนักเรียนที่เปรียบเสมือน “น้อง” ได้เรียนรู้ในช่วง
ปิดภาคเรียนการดำเนนิการ โครงการ ได้เร่ิม ต้ังแต่ วันท่ี 2-10 พ.ค.

ที ่ มฟล.  ในรูป แบบของค่ายวิชาการ และสันทนาการ ซึ ่ง
ผศ.ปริตนา  ประทีปะเสน รองอธิการบดีฝ่ายปฎิบัติการ ได้ชี้แจง
ถึงความเป็นมาว่า สถาบันอุดมศึกษาเป็นส่วนหนึ ่งของชุมชน
การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี และ การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัยเป็นอีกภารกิจหน่ึง ท่ีมฟล. ให้ความสำคัญมาโดยตลอด
ดังน้ันส่วนพัฒนานักศึกษา มฟล. จึงได้จัดทำโครงการนำรอ่งในการ
ให้ความรู้วิชาภาษาอังกฤษ  และ คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
รวมทั้งพัฒนาทางด้านอารมณ์ผ่าน กิจรรมต่างๆ ให้กับนักเรียน
ในระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 จากโรงเรียนต่างๆในเขต ต.ท่าสุด
แม่ข้าวต้ม ริมกก และนางแล จำนวน 100 คน โดยนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และนักศึกษาที่ทำหน้าที่ผู้สอน
จะได้รับค่าตอบแทนในการปฎิบัติ งานด้วย ซึ ่งเป็นการฝึกให้
นักศึกษาได้นำความรู้ไปใช้จริง และยังเป็น การใช้เวลาว่างในช่วง
ปิดภาคเรยีนให้เป็นประโยชนอี์กด้วย

น.ส.เมธินี ขัดสาร “เมย์” นักศึกษาปี 4 จากสำนัก
วิชาการจัดการการท่องเที่ยว หนึ่งในนักศึกษาที่เข้ามารับบทบาท
เป็นพี่สอนน้องบอกถึงโครงการว่า เป็นกิจกรรมที่ดีที่มหาวิทยาลัย
ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนรว่มในการสรา้งสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน
ซ่ึงปีน้ีเป็นคร้ังท่ี 3 ท่ีจัดข้ึน และมีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 20 คน
ซึ่งกิจกรรมที่จะจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้จะมีทั้งการสอนวิชาการคือ
ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และกิจกรรมสันทนาการ
เช่น การฟ้อนรำการฝึกวาดภาพ รวมท้ังการละเล่นเกมส์ต่าง ๆ

น.ส.เมธินี บอกด้วยว่า ในช่วงระยะเวลาทีนั่กเรียนได้เข้า
มาเรียนในคา่ยเพียง 9 วัน คิดว่าคงไม่ได้รับความรูม้ากนัก แต่เป็น
เพียงพ้ืนฐานทีจ่ะช่วยในการตอ่ยอด แต่ส่ิงสำคัญท่ีนักเรียนไดรั้บคือ
การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม การรู้จักกัน และช่วยเหลือซ่ึงกัน
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มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา ครัง้ท่ี 25 ระหวา่งวันที ่ 28 เมษายน –
10 พฤษภาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช�

สรุปผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คว้ารางวัล 1 เหรียญทอง, 2 เหรียญเงิน และ 5
เหรียญทองแดง ดังน้ี

      à◊ø¿‘²øfl§ÇÑÅ          ≤Úfí ∑¿‹fl         ªøÍàæ½/øÆèÚ                               ÚÑ∑∑¿‹fl      à◊ø¿‘²øfl§ÇÑÅ          ≤Úfí ∑¿‹fl         ªøÍàæ½/øÆèÚ                               ÚÑ∑∑¿‹fl      à◊ø¿‘²øfl§ÇÑÅ          ≤Úfí ∑¿‹fl         ªøÍàæ½/øÆèÚ                               ÚÑ∑∑¿‹fl      à◊ø¿‘²øfl§ÇÑÅ          ≤Úfí ∑¿‹fl         ªøÍàæ½/øÆèÚ                               ÚÑ∑∑¿‹fl      à◊ø¿‘²øfl§ÇÑÅ          ≤Úfí ∑¿‹fl         ªøÍàæ½/øÆèÚ                               ÚÑ∑∑¿‹fl

                ≤ÒèŸ - ’∑ÆÅ                ≤ÒèŸ - ’∑ÆÅ                ≤ÒèŸ - ’∑ÆÅ                ≤ÒèŸ - ’∑ÆÅ                ≤ÒèŸ - ’∑ÆÅ        ◊ÚèÇ‘§flÚ       ◊ÚèÇ‘§flÚ       ◊ÚèÇ‘§flÚ       ◊ÚèÇ‘§flÚ       ◊ÚèÇ‘§flÚ

         เหรียญทอง                    กรีฑา ว่ิง 800 เมตร ชาย
 (อายุ 30-39 ปี)

  นายวรเชษฐ์  จันติยะ              สำนักวิชาศิลปศาสตร์

         เหรียญเงิน     กรีฑา           ว่ิง 400 เมตร ชาย
                                                                (อายุ 30-39 ปี)

   หมากกระดาน     หมากรุกสากล หญิง        น.ส.ปิยะมาศ  จานนอก               ศูนย์เคร่ืองมือ
                                                                                                            วิทยาศาสตร์ฯ

   นายวรเชษฐ์  จันติยะ       สำนักวิชาศิลปศาสตร์

      เหรียญทองแดง     กรีฑา           ว่ิง 100 เมตร ชาย
                                                               (อายุ 30-39 ปี)

    นายวรเชษฐ ์ จันติยะ       สำนักวิชาศิลปศาสตร์

        กรีฑา              ว่ิงผลัด 4x100
                                 เมตร หญิง
                            (อายุไม่เกิน 29 ปี)

         กรีฑา           ว่ิง 200 เมตร ชาย
                            (อายุ 30-39 ปี)

        นายวรเชษฐ ์ จันติยะ          สำนักวิชาศิลปศาสตร์

         กรีฑา            ว่ิง 400 เมตร ชาย
                            (อายุ 30-39 ปี)

      นายธีรชาติ  ปัทมาลัย               ส่วนพัฒนานักศึกษา

  หมากกระดาน      หมากรุกสากล หญิง           น.ส.ดารณี  ปัดตา           ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ฯ

        น.ส.ธัญญรัตน์  ทวีนุต
       น.ส.จีรนันท์  ชัยวาฤทธิ์
         น.ส.ดารณี  ปัดตา
      น.ส.ปิยะมาศ  จานนอก

ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตรฯ์



     
     

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 2/2542 ปท.บ้านดู่

ที่ปรึกษา รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี, รศ.ดร.เทอด เทศประทีป รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, ผศ.ดร.ปาน พิมพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, รศ.นรีวรรณ จินตกานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาความสัมพันธ์ภายนอก, รศ.กัลณกา สาธิตธาดา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ, ผศ.ปริตนา ประทีปะเสน รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการ,
นางพรทิพย์ ภูติโยธิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
บรรณาธกิาร นายณฐักร วทิติานนท ์กองบรรณาธกิาร นายพฤทธิ์ พุฒจร, นางสาวรัชดาภรณ์ พิมพ์ประพันธ์, นายจักรพงษ์ วงศ์ใหญ่
ผู้ช่วยบรรณาธกิาร นางสาวพรพิสุทธิ์ คิดขำ, นางสาวเนตรทราย จินะราช, นางสาวปนัดดา ปันติ, นางสาววัชรินทร์ รัมภารัตน์, นางสาวกนกวรรณ ท้าวแพทย์, นางสาวปาวาณา มณีรัตน์
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333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000 โทรสาร 0-5391-6034
www.mfu.ac.th

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



⌫⌫ ⌦
 

⌦ 
  ⌫ 

   ⌫


